



# ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ CHO THÀNH PHỐ IRVINE!

Phiên điều trần công khai—ngày 9 tháng 5 năm 2023 lúc 6 giờ chiều  
Phòng họp Hội đồng  
Số 1 Civic Center Plaza



Chung tay vào quá trình chuyển đổi từ các cuộc bầu cử Ủy viên Hội đồng Thành phố quy mô lớn sang các cuộc bầu cử khu vực. Hãy tham gia vào phiên điều trần công khai sắp tới để chia sẻ suy nghĩ của quý vị!

Hội đồng Thành phố Irvine sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về vấn đề thành lập khu vực vào **Thứ Ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023**, trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thành phố lúc 6 giờ chiều. National Demographics Corporation, đơn vị phụ trách nhân khẩu học của Thành phố, sẽ chia sẻ những ý kiến đóng góp đã nhận được từ cộng đồng cho tới thời điểm này, cũng như đưa ra bức tranh tổng quan về các bước tiếp theo.

Thành phố khuyến khích người dân tham gia và chia sẻ ý kiến của mình về những khu vực nằm trong ranh giới quận.

Hãy tham gia trực tiếp vào phiên điều trần hoặc gửi email tới [districting@cityofirvine.org](mailto:districting@cityofirvine.org) để đóng góp ý kiến công khai của quý vị về khu vực mà quý vị coi là ranh giới của cộng đồng hoặc khu phố mình sinh sống.



Để biết thêm thông tin về quy trình phân chia khu vực của Thành phố, hãy truy cập [DrawIrvine.org](http://DrawIrvine.org).

# CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU VỰC



## Câu hỏi thường gặp #1 - Bầu cử khu vực là gì?

Thế theo hệ thống bầu cử khu vực, mỗi thành phố sẽ sở hữu các khu vực có dân số gần bằng nhau. Mỗi ứng cử viên phải cư trú trong một khu vực bầu cử và chỉ được nhận phiếu bầu từ những cử tri sống trong cùng khu vực bầu cử đó. Các cuộc bầu cử khu vực sẽ thay thế hệ thống bầu cử quy mô toàn thành phố hiện tại, và cử tri có thể bỏ phiếu bầu cho tất cả các Ủy viên Hội đồng Thành phố. Việc chuyển sang bầu cử theo khu vực là đang được nhiều thành phố ở California áp dụng để đáp ứng các tiêu chuẩn của [Đạo luật về Quyền Bầu cử của California \(CVRA\)](#) năm 2001. Hàng trăm thành phố, hạt, khu học chánh và khu đặc biệt trên toàn tiểu bang đã chuyển sang bỏ phiếu theo khu vực để tuân thủ CVRA.

## Câu hỏi thường gặp #2 - Tại sao việc phân chia khu vực lại quan trọng với tôi?

Việc phân chia khu vực sẽ xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm thành một khu, nhằm mục đích bầu chọn ra các Ủy viên Hội đồng Thành phố. Việc phân chia các khu vực có tính đại diện và công bằng sẽ giúp đảm bảo cho việc các quan chức được bầu sẽ quan tâm tới cử tri trong cộng đồng của mình. Quý vị có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của với Hội đồng Thành phố về cách phân chia ranh giới khu vực để đại diện tốt nhất cho cộng đồng nơi mình sống.

## Câu hỏi thường gặp #3 - Làm thế nào tôi có thể tham gia?

Thành phố Irvine đang tổ chức một loạt hội thảo cộng đồng để chia sẻ thông tin về quá trình thành lập khu vực, cũng như thu thập ý kiến đóng góp của công chúng về khu vực sẽ trở thành ranh giới quận. Xem lịch trình đầy đủ của quy trình phân chia khu vực tại [DrawIrvine.org](#).

Quý vị cũng có thể gửi ý kiến công khai, bao gồm cả đề xuất cho các bản đồ dự thảo, bằng cách gửi email tới: [districting@cityofirvine.org](mailto:districting@cityofirvine.org).

## Câu hỏi thường gặp #4 - Tôi có thể tìm hiểu thêm về việc phân chia khu vực ở đâu?

Để biết thêm thông tin về việc phân chia khu vực, vui lòng truy cập phần Câu hỏi thường gặp trên trang web của khu vực mới tại [DrawIrvine.org/FAQ](#).